

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

**CHG - Follow Buy by Pattern**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...**

ต้องขอยกย่ะครับ จริงๆ ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษกับเขาเลย แต่ช่วงนี้หาคำคม หรือวลีเด็ดๆ ไม่ค่อยได้ เลยใช้ศัพท์ทางเทคนิคพินิจ ไปก่อนแล้วกัน... แล้วหุ้นเข้า บาดตาเซียน ในวันนี้มัน ห่างหายไปนานจากการได้หุ้นที่มาจากรูปแบบราคา ที่เป็นรูปแบบราคาในการกลับตัว คือ ภาพนี้ ก็จากที่ ลงๆ มานั้น มีแนวว่าจะกลับตัวเป็นขึ้น... ซึ่งโดยปกติแล้วนั้น เหนือเมฆชอบหุ้นที่เป็นรูปแบบราคา ในการที่ ขึ้นมาแล้ว และจะขึ้นต่อ หรือที่เรียกว่า รูปแบบราคาต่อเนื่องนั้นแหละ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นหุ้นขาขึ้น หรือ หุ้นที่ขึ้นมาก่อนแล้ว โดยบางท่านอ่านจะมองเห็นว่าราคาสูงไป หรือ ขึ้นมาแล้ว แนะนำเข้าซื้อ เข้าเล่น ได้ยังไงกัน (อย่าง PLE วันศุกร์นั้นแหละ)... ก็อย่างที่เหนือเมฆให้คำแนะนำหรืออบรมท่านนักลงทุนไปแล้ว ในทุกรอบที่ผ่านมาว่า การแก๊งกำไร ถ้าจะเอาแบบปลอดภัย ให้เล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้น ไม่ว่าจะเล่นรอบ หรือจะ เล่นตามน้ำ มันก็คือขาขึ้น... แต่ถ้าขาลง จะเล่นรอบ บางทีคิดว่าเล่นรอบขึ้น มันไม่ขึ้นให้ก็ได้นะ... แต่ถ้าจะ เป็นการลงทุน แล้วมันลงมาเยอะๆ จนราคาเป็นที่น่าพอใจของท่าน ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เหนือเมฆ ก็บอกแล้วเช่นกันว่า ที่คิดว่าซื้อต่ำๆ แล้ว มันอาจจะต่ำจริงก็ได้ แต่ไม่รู้ว่าจะต่ำเท่าไร นั้น ไปนานเท่าไรนี้สิ มันอาจจะเสียต้นทุนทางการเงินไปโดยใช้เหตุ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า โอกาสที่จะเอาเงินไปแสวงหาอะไร ที่มันได้ผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือเร็วกว่า อาจจะยังมีอีกเยอะ... แต่เอาเถอะครับ เรื่องของเทคนิค ไม่มีใครที่จะ ถูกหรือผิด วิชานี้ มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวเดียวกัน... ก็ขึ้นอยู่กับว่า ใครปรับใช้กันอย่างไรมากกว่า

**ดูตามเกม...**

เกมการเล่นราคาในวันศุกร์ จะเห็นที่ระดับ 2.54-2.58 ชัดกันหนาๆ หน่อย แล้วทั้งๆ ที่ ท้ายๆ ตลาด น่าจะต้องผ่าน 2.60 ได้ ก็ก็มีกตๆ ไว้... แบบนี้ เปิดเกมมา 2.6 ก็คงต้องตามกันล่ะ

- แนวรับ : ... 2.58-2.54 มีก็น่าเก็บ หรือ เปิดยื่น 2.60 ได้ ก็ยังน่าตาม
- เป้าหมาย : ... ตามรูปแบบราคา หวัง 2.8-2.9 หรือ อาจจะถึง 3+/- ได้

Price Chart...(CHG)



**ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค**

กราฟราคาหุ้น CHG... หวังว่าทุกท่านคงทราบรูปแบบ ที่เรียกว่า Head & Shoulder Bottom นะครับ การผ่าน ระดับ 2.50 ขึ้นมาขึ้นได้ นั่นคือการผ่านเส้น Neck Line แปลว่า ถ้าไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 2.50 แนวโน้มยัง ขึ้นต่อได้ ยิ่งถ้าผ่านไปยืน 2.60 ด้วยแล้วนั้น จะยืนยัน การกลับเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัว (แค่อยืน 2.5 ก็ได้แล้ว).. แล้วถ้าดูกันดีๆ เข้าเรียกว่าหัวและไหล่แบบซ้ำซ้อนด้วย คือมีไหล่ข้างละ 2 ไหล่... ในทางความเห็นของเหนือเมฆ โอกาสที่จะขึ้นแรงๆ ในระยะสั้นๆ ก็มีความเป็นไปได้ เรียกว่ายืดอดมานาน ... แล้ว เป้าของ Pattern นี้ ก็แถวๆ 2.8+/- หรือ 2.8-2.9 แต่ถ้าจะเอาแบบหวังรูปตัว U ด้วยแล้วนั้น ก็ไปได้ถึง 3+/- เลยก็ไม่แปลก

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การลงทุน การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน